

# อีสานศึกคัก ปชช.เริ่มกลับบ้านฉลองสงกรานต์ โคราช-ปราจีน'จรรยาหนาแน่น

คลื่นมหาชนเริ่มสตาร์ท แห่ขับรถกลับเยี่ยมบ้านเกิด ถนนมิตรภาพจรรยา เริ่มหนาแน่น ชาวอีสานรีบเดินทางกลับเลี้ยงรดติดช่วงสงกรานต์ ประชาชน ไม่เคร่โควิด แหกกลับถนนสาย 304 แน่น ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากความห่วงใยประชาชน ตรวจเช็ค

▶ ต่อ : สงกรานต์ - หน้า 10

## สงกรานต์

3 สิ่งก่อนบั้งเทียวสงกรานต์ ทั้ง “คน-รถยนต์-บ้าน”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.๓๓๓ วิชาญชยากร ณิชาวรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 มีประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในวันหยุดยาวเป็นจำนวนมาก ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงฝากประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลตัวเอง ครอบครัวและช่วยกันดูแลสังคมให้มีความปลอดภัย ด้วยการเช็กนิสัยตนหนึ่ง ก่อนบั้งไปเทียวสงกรานต์

สำหรับเช็กนิสัยแรก คือเช็กคน ถ้าท่านทำหน้าที่ผู้ขับขี่ ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเสพของมีเมาต่างๆ และในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ควรเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เช็ดมือให้พร้อมและเพียงพอตลอดการเดินทาง ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เช็กนิสัยต่อมาคือเช็กรถ สภาพรถต้องพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งสภาพช่วงล่าง ระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง รวมถึงแบตเตอรี่ เดิมลมยางให้เหมาะสมกับยางรถยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถ สุดท้ายที่ต้องเช็กนิสัยคือเช็กบ้าน เพราะบ้านคือทุกอย่างในชีวิตของเรา ความปลอดภัยของบ้านในเวลาไม่มีคนอยู่หลายวันจึงสำคัญ เราจึงต้องสร้างเกราะคุ้มกัน ทั้งการติดเหล็กดัด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดสัญญาณกันขโมย และปิดล็อกประตู-หน้าต่างให้แน่นหนาหลายชั้น ต้องจำกัดโอกาสของมิจฉาชีพที่จ้องงัดบ้าน เช่น ไม่ส่งสินค้าย่อไลน์ในช่วงไม่อยู่บ้าน หรือติดระบบตัดไฟอัตโนมัติ ให้เสมือนมีคนอยู่ในบ้านตลอดเวลา หรือเลือกฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน ญาติ และตำรวจ ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้บ้านมีความปลอดภัย หากสนใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ สามารถลงทะเบียนผ่าน Application “ฝากบ้าน 4.0” (OBS i-Service) หรือติดต่อที่สถานีตำรวจที่ใกล้บ้านของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูหน้าด่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเส้นทางหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อ กทม.และจังหวัดต่างๆ เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นกว่าปกติ คาดว่า

เป็นเพราะประชาชนบางส่วนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ส่วนที่ทางหลวง (ทล.) 204 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้กั้นพื้นที่ผิวจราจรบริเวณจุดก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา หรือถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นจุดที่มีรถสะสมมากช่วงเทศกาล เนื่องจากเป็นทางเชื่อมระหว่าง ทล.304 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา และ ทล. 2 ถนนมิตรภาพ มีลักษณะเป็นคอขวด ประกอบกับระหว่างทางมีสถานีบริการเชื้อเพลิงทั้งปั้มน้ำมันและปั้มน้ำแก๊ส ตั้งเรียงราย 2 ข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงทำช่องทางเลี่ยงจากเส้นทางหลักเข้าสู่สถานีบริการเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้รถทางตรงต้องชะลอตัวและสามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่อง

สำหรับจุดกลับรถได้นำทางแบริเออร์มาไว้บริเวณร่องเกาะกลางถนนเตรียมความพร้อมปิดจุดกลับรถและวางกรวยวางไว้ริมถนนฝั่งเข้า กทม.ตั้งแต่ ด.หนองกระทุ่ม ถึง ด.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ในส่วนของสภาพการจราจรบน ทล.2 ถนนมิตรภาพ ช่วงขาขึ้นผ่านเมืองนครราชสีมา พบว่ามีปริมาณรถจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าปลายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้รถเต็มพื้นที่ 4 ช่องจราจร การเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าสลับกับหยุดนิ่งโดยท้ายแถวติดสะสม เจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการเปิดสัญญาณจราจรไฟจราจรให้รถบนเส้นทางหลักแล่นผ่านทางแยกทางร่วมให้มากที่สุดเพื่อบรรเทาปัญหาการติดสะสม

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยออกเดินทาง



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 11 เมษายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14956

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 106.06 Ad Value: 169,696

PRValue (x3): 509,088

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: อีสานศึกคักปชช.เริ่มกลับบ้านฉลองสงกรานต์โคราช-ปราจีน'จรรยาหนาแน่น

➤ **กลับบ้าน :** ภาพบรรยากาศการจราจรที่หนาแน่น ทำให้รถยนต์ที่เดินทางต้องชะลอตัว สลับหยุดนิ่งบนถนนมิตรภาพ ช่วงผ่าน จ.นครราชสีมา เนื่องจากประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์



แล้ว ด้วยความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม จึงกำชับไปยังกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน พร้อมเน้นย้ำถึงมาตรการลดอุบัติเหตุ ให้การเดินทางเกิดความปลอดภัย

น.ส.ไตรศุลีเปิดเผยด้วยว่า นายกฯยังกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในกรณีพบพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจร และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะพบในช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นการขับรถด้วยเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ขับขี่

ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท มีสติในการเดินทาง ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรดตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ให้ปีนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์แห่งความปลอดภัย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่า นายกฯกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชนในระหว่างเดินทางโดยให้มีการประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการรวมกลุ่มบริเวณสถานบริการ เชื้อเพลิง จุดพักรถ ซึ่งต้องไม่แออัดจนเกินไปเพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อได้ และขอให้ผู้เดินทางสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี้ยงพื้นที่ซึ่งมีผู้คนแออัด เพื่อจะได้กลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตนเองครอบครัว และคนรอบข้างด้วย